

Số: /BC-UBND

Krông Ana, ngày tháng năm 2022

BÁO CÁO

**V/v trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các cuộc tiếp xúc cử tri
sau Kỳ họp thứ Tư, HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026**

Kính gửi:

- Hội đồng nhân dân tỉnh;
- Ủy ban nhân dân tỉnh.

Thực hiện Công văn 7952/UBND-TH ngày 21/9/2022 của UBND tỉnh về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ Tư, HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026; UBND huyện trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri với các nội dung như sau:

1. Cử tri buôn Rung, thị trấn Buôn Tráp, huyện Krông Ana đề nghị các cơ quan có thẩm quyền cần kiểm soát việc khai thác đất đồi khu vực buôn Rung, thị trấn Buôn Tráp, tránh tình trạng khai thác đất đồi trái phép gây hậu quả nghiêm trọng, đồng thời kiến nghị về việc đất nghĩa trang buôn Rung được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trái phép sử dụng riêng cho cá nhân gây bức xúc trong Nhân dân.

a) Đề nghị các cơ quan có thẩm quyền cần kiểm soát việc khai thác đất đồi khu vực buôn Rung, thị trấn Buôn Tráp, tránh tình trạng khai thác đất đồi trái phép gây hậu quả nghiêm trọng.

Trả lời: Năm 2020, UBND tỉnh Đắk Lắk cho phép Hợp tác xã dịch vụ Đức Thiện được khai thác, sử dụng đất để đắp và san lấp cung cấp cho việc thi công các công trình theo Công văn số 7576/UBND-NNMT ngày 25/8/2020 của UBND tỉnh và Công văn số 7767/UBND-NNMT ngày 31/8/2020 của UBND tỉnh.

Khu vực được phép khai thác có diện tích 1,63 ha thuộc thửa đất số 711, tờ bản đồ số 1 (số hóa 3a), tại buôn Rung, thị trấn Buôn Tráp, huyện Krông Ana. Hợp tác xã dịch vụ Đức Thiện được khai thác, sử dụng đất để đắp và san lấp để cung cấp cho việc thi công các công trình: Đường giao thông 2 từ Tỉnh lộ 2 đến buôn Tơ Lơ và buôn Cuăh, xã Ea Na, huyện Krông Ana; đường giao thông nội đồng buôn Tơ Lơ, xã Ea Na; đường giao thông nội đồng Buôn Tráp đi bờ sông Krông Ana, thị trấn Buôn Tráp.

Trữ lượng khai thác: 20.000 m³ (đất nguyên khối); mức sâu khai thác tối đa: 3,3 mét; thời hạn khai thác đến ngày 31/12/2021.

Sau khi hết thời hạn cho phép, Hợp tác xã dịch vụ Đức Thiện đã chấm dứt hoạt động khai thác và thực hiện cải tạo môi trường, trồng cây theo phương án phê duyệt.

Ngoài ra, qua công tác kiểm tra, UBND thị trấn Buôn Tráp phát hiện một trường hợp khai thác đất đồi trái phép và đã lập biên bản xử lý. Đồng thời, thực hiện cấm biển cấm khai thác đất tại vị trí này.

Qua phản ánh của cử tri, UBND huyện đã yêu cầu UBND thị trấn Buôn Tráp tiếp tục theo dõi, kiểm tra việc khai thác đất trái phép tại khu vực buôn Rung, thị trấn Buôn Tráp; xử lý các trường hợp khai thác trái phép theo thẩm quyền hoặc báo cáo kiến nghị UBND huyện xử lý theo quy định của pháp luật.

Đề nghị cử tri tiếp tục theo dõi hoạt động khai thác đất trên địa bàn trong thời gian tới, trường hợp phát hiện hoạt động khai thác đất đồi trái phép kịp thời phản ánh với UBND thị trấn Buôn Tráp, Phòng Tài nguyên và Môi trường để kiểm tra, xử lý theo quy định.

b) Kiến nghị về việc đất ngay giữa nghĩa địa buôn Rung lại được cấp bìu đồ sử dụng riêng cho cá nhân.

Trả lời: Nghĩa địa buôn Rung, thị trấn Buôn Tráp: Là nơi chôn cất tự phát của người dân tại buôn Rung. Theo Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2010 - 2020 khu vực này chưa được quy hoạch là đất nghĩa địa. Tuy nhiên, do nhu cầu và hiện trạng người dân đã chôn cất ở đây nhiều năm qua, nên UBND thị trấn Buôn Tráp đã đề xuất đưa vị trí này vào quy hoạch đất nghĩa địa thời kỳ 2021 - 2030.

Qua rà soát và theo báo cáo của UBND thị trấn Buôn Tráp việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ ông Vũ Bá Hòa và bà Trần Thị Thắm vào năm 2016 được thực hiện theo trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu theo quy định và được thực hiện trước khi có quy hoạch. Trong thời gian tới, khi có nhu cầu sử dụng khu đất trên làm nghĩa địa, cơ quan có thẩm quyền sẽ thực hiện việc thu hồi, bồi thường theo quy định.

2. Cử tri thị trấn Buôn Tráp: Đề nghị xem xét hỗ trợ về kinh phí hoạt động và phụ cấp cho Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội cựu Thanh niên xung phong các xã, thị trấn.

Trả lời: Hội Cựu Thanh niên xung phong cũng như các Hội quần chúng khác (cấp huyện, cấp xã) được điều chỉnh theo quy định tại Nghị định số 45/2010/NĐ-CP. Theo đó, các hội được thành lập trước thời điểm Nghị định số 45/2010/NĐ-CP có hiệu lực thi hành có thể được xem là hội đặc thù.

Theo các Quyết định thành lập của UBND tỉnh, UBND huyện, các hội đều phải tự chủ kinh phí để hoạt động từ nguồn thu Hội phí và các nguồn thu hợp pháp khác.

Đối với cấp huyện, UBND huyện có hỗ trợ cho các hội một khoản kinh phí để hoạt động (20 triệu đồng/năm). Đối với Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội, nếu hội được xác định là hội đặc thù và Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội là người đang hưởng lương hưu thì được nhận thù lao theo quy định của Nghị quyết số 57/2012/NQ-HĐND ngày 06 tháng 7 năm 2012 của HĐND tỉnh Đắk Lắk, cụ thể:

Đối với người đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách tại các hội được công nhận là hội đặc thù:

- Hội có phạm vi hoạt động trong xã, phường, thị trấn (hội cấp xã):
- + Chủ tịch: 1,0 lần so với mức lương tối thiểu chung;
- + Phó Chủ tịch: 0,75 lần so với mức lương tối thiểu chung.

Do đó, đề nghị cử tri liên hệ với UBND cấp xã để xác định hội Hội Cựu Thanh niên xung phong ở xã đó có được xác định là Hội đặc thù hay không để có cơ sở chi trả thù lao theo quy định (Đối với người đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách tại các hội).

Về hỗ trợ kinh phí hoạt động cho Hội cấp xã: theo Quy định, Hội ở cấp nào thì cấp đó xem xét, hỗ trợ tùy thuộc vào nguồn ngân sách. Đề nghị cử tri liên hệ với UBND xã, thị trấn để được giải quyết.

3. Cử tri Buôn Tráp, thị trấn Buôn Tráp, huyện Krông Ana đề nghị có biện pháp tăng cường đảm bảo an ninh nông thôn và phòng, chống tệ nạn xã hội khu vực thị trấn Buôn Tráp.

Trả lời: Để đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện nói chung và trên địa bàn thị trấn Buôn Tráp nói riêng, UBND huyện đã chỉ đạo lực lượng Công an đã phân công nhiệm vụ cho từng cán bộ chủ động nắm chắc tình hình địa bàn để rà soát, xác định những vấn đề trọng điểm, cần tập trung giải quyết. Trên cơ sở đó, lực lượng Công an huyện đã chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền về công tác đảm bảo an ninh trật tự phù hợp với tính chất, đặc điểm địa bàn, trong đó phát động mạnh mẽ phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc. Đồng thời phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể làm tốt công tác vận động người dân tham gia phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội; thường xuyên thông tin, tuyên truyền, giáo dục pháp luật và thông tin về phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm để người dân nâng cao tinh thần cảnh giác và có biện pháp phòng ngừa tích cực.

Triển khai các biện pháp nghiệp vụ, huy động tối đa lực lượng để đấu tranh phòng, chống tội phạm. Chủ động xây dựng, triển khai các kế hoạch tổ chức các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm nhằm giải quyết các vấn đề phức tạp về tội phạm nổi lên trên địa bàn. Trong năm 2022, Công an huyện đã đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, kết quả đã triệt phá 09 tụ điểm đánh bạc và tổ chức đánh bạc trên địa bàn thị trấn Buôn Tráp, bắt giữ 35 đối tượng, thu giữ số tiền 35.532.000 đồng và bắt quả tang 03 vụ 06 đối tượng có hành vi mua bán dâm trên địa bàn huyện; ra quyết định khởi tố 04 vụ án, 17 bị can có hành vi đánh bạc.

Đồng thời, tăng cường công tác rà soát, quản lý, xử lý các đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy, đối tượng nghiện ma túy đến thời điểm hiện nay đã lập 10 hồ sơ giáo dục tại xã, phường, thị trấn và đưa đi 05 trường hợp vào Cơ sở cai nghiện bắt buộc theo Quyết định của Tòa án nhân dân huyện đối với người nghiện. Đồng thời, đưa 02 trường hợp vào Cơ sở giáo dục bắt buộc, Trường giáo dưỡng theo Quyết định của Tòa án nhân dân.

4. Cử tri Buôn Tráp, thị trấn Buôn Tráp, huyện Krông Ana kiến nghị: Trước đây đồng bào dân tộc thiểu số tại Buôn Tráp được cấp đất sản xuất theo Chương trình 134 (diện tích khoảng 4,5 sào, có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất) nhưng chưa được san ủi mặt bằng, nên bà con không canh tác được, hiện nay một số hộ dân là người dân tộc kinh đã tự ý san ủi và canh tác trên diện tích đất nêu trên. Đề nghị cơ quan có thẩm quyền có biện pháp trả lại đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số.

Trả lời: UBND huyện đã chỉ đạo UBND thị trấn tiến hành kiểm tra thực tế, diện tích đất trước đây cấp cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ thuộc đối tượng hỗ trợ đất sản xuất, đất ở, nhà ở và nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn theo Quyết định số 134/2004/NĐ-TTg ngày 20/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ; Qua xác minh theo ý kiến cử tri kiến nghị là đúng thực tế.

Cụ thể, năm 2004 UBND thị trấn triển khai thực hiện Nghị định số 134/2004/NĐ-TTg ngày 20/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ, san lấp mặt bằng ruộng tại cánh đồng thuộc phường 7 cũ, với diện tích khoảng 2.4 ha, cấp cho 13 hộ đồng bào DTTS thiếu đất sản xuất (tại Buôn Tráp) đã có giấy CNQSD đất, cấp năm 2007, nhưng do khu đất thuộc ruộng cao luôn thiếu nước, lại không có mương dẫn nước nên các hộ đồng bào không canh tác được, bỏ hoang, sau một thời gian do thấy bỏ hoang một số hộ người kinh mang máy đến san ủi, đào mương dẫn nước và canh tác trên khu đất, UBND thị trấn có làm việc 13 hộ, trong đó có 07 hộ đã phê tô giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cung cấp, còn lại 06 hộ chưa cung cấp.

Trong thời gian tới, UBND huyện sẽ chỉ đạo UBND thị trấn tổ chức làm việc trực tiếp với các cá nhân có liên quan để giải quyết theo quy định.

Trên đây là Báo cáo trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các cuộc tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ Tư, HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 của UBND huyện Krông Ana./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TT Huyện ủy;
- TT HĐND huyện;
- CT, các PCT UBND huyện;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện;
- Lãnh đạo VP;
- Lưu: VT.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Hoàng Minh Giám